



โครงการพัฒนาทักษะเยาวชนสู่อนาคต ณ ประเทศอังกฤษ

ECE Family meets the Future programme (EFF) in the UK

ปัจจุบันโลกกำลังเปลี่ยนแปลงจากยุคไร้พรมแดนสู่ยุคดิจิทัลได้ก่อเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ในรอบ 100 ปีด้วยเทคโนโลยี ส่งผลให้พฤติกรรมมนุษย์ต้องปรับตัวให้เข้ากับยุคใหม่อย่างน้อยสามประการคือ หนึ่ง ทักษะการใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือ สอง ทักษะการปรับตัวสู่วิถีชีวิตใหม่ และ สาม ทักษะการเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้อง

เครื่องมือทางเทคโนโลยีและโซเชี่ยลมีเดียเกิดขึ้นมากมาย ใครรู้และใช้เป็นย่อมได้เปรียบ สิ่งนี้ย่อมนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมมนุษย์ทั้งโลก การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตัวเองให้เข้ากับความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวย่อมทำให้ตนเองได้เปรียบและสามารถก้าวสู่อนาคตได้อย่างมั่นใจ ซึ่งทั้งสองทักษะดังกล่าวจะเกิดขึ้นได้กับผู้ใด ผู้นั้นจะต้องมีทักษะที่สามคือภาษาสากลและวัฒนธรรมที่ตนเองเข้าไปเกี่ยวข้อง ในปัจจุบันพบว่าผู้ปกครองและเยาวชนไทยจำนวนมากยังไม่ได้ตระหนักถึงความเปลี่ยนแปลงดังกล่าว จึงยังมีได้ เตรียมตัวแต่ยังคงวางแผนตนเองและบุตรหลานด้วยแนวคิดเดิม โครงการเยาวชนอีซีอี. ซึ่งก่อกำเนิดมาเป็นเวลาถึง 30 ปีได้เห็นความเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ก่อนประเทศไทยเริ่มมีคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลเข้ามาตัวแรก จนถึงปัจจุบันที่เราสามารถใช้งานคอมพิวเตอร์โดยไม่ต้องมีคอมพิวเตอร์ที่บ้านตัวเองและเห็นความเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยตลอดจนสังคมโลกและได้พบว่าสังคมไทยโดยเฉพาะในวงการการศึกษายังขาดการตระหนักรู้ถึงการเตรียมตัวสำหรับการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ดังกล่าว ในท่ามกลางวิกฤติเศรษฐกิจและปัญหาความเหลื่อมล้ำและการแบ่งแยกเกี่ยวกับแนวความคิดของโลก โครงการอีซีอี. จึงเห็นความสำคัญในการกระตุ้นการเตรียมตัวให้กับเยาวชนและผู้ปกครองที่ได้มองเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงและต้องการเตรียมบุตรหลานตลอดจนตนเองสำหรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว โครงการอีซีอี. จึงได้จัดโครงการพัฒนาทักษะเยาวชนและผู้ปกครอง สำหรับอนาคตขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์

1. พัฒนาทักษะการใช้ภาษาสากลสำหรับเยาวชนในขั้นเตรียมประถมขึ้นไป
2. เรียนรู้วัฒนธรรมในระดับสากลที่ตนเองมีส่วนเกี่ยวข้อง
3. เรียนรู้การใช้ชีวิตในแบบสากลและการใช้เทคโนโลยีสำหรับอนาคต
4. เรียนรู้และติดตามความเปลี่ยนแปลงของโลกร่วมกับการมีเพื่อนในระดับสากล
5. ส่งเสริม พัฒนาทักษะชีวิตเพื่อความเป็นอยู่ที่มีความสุขและยั่งยืน

หลักการ

เมื่อการเรียนรู้ในระบบไม่เพียงพอหรือไม่สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงได้ การเรียนรู้ในโลกของความเป็นจริงในทางปฏิบัติด้วยตนเองจึงต้องมาทดแทน ด้วยการเลือกสรรกิจกรรมที่มีความจำเป็นในการพัฒนาเยาวชนและสมาชิกครอบครัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงด้วยการเดินทางไปในที่ที่ไม่คุ้นเคยเพื่อการเรียนรู้ภาษาสากลและวัฒนธรรมสากลที่เกี่ยวข้องตลอดจนเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ ร่วมกับกลุ่มเพื่อนแนวคิดเดียวกัน และต้องเริ่มตั้งแต่อายุน้อยๆ โดยผู้ปกครองที่พร้อมปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงสนับสนุน โครงการนี้จึงเกิดขึ้น

กิจกรรม รุ่น 1 in the UK (ต้นกำเนิดของภาษาอังกฤษ)

1. เดินทางไปใช้ชีวิตในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก เรียนภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษาในสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาตั้งแต่อายุน้อย คือเริ่มจากวัยเด็กที่สามารถช่วยตัวเองในกิจวัตรประจำวันได้ขึ้นไป ได้แก่ อนุบาล3 และชั้นประถมขึ้นไป โดยเดินทางไปกับผู้ปกครองพักกับโฮสแฟมิลี่ เยาวชนได้เรียนภาษาอังกฤษและใช้ภาษาในชีวิตประจำวันกับชาวต่างชาติ เป็นการปูพื้นฐานภาษาอังกฤษตั้งแต่เด็กจะง่ายต่อการพัฒนาตนเอง ผู้ปกครองสามารถเรียนภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาภาษาสากลกับผู้ปกครองด้วยกันหรือกับชาวต่างชาติ โดยมีการสอดแทรกการเรียนรู้ทักษะการใช้เครื่องมือเกี่ยวกับเทคโนโลยีไปด้วย
2. เข้าร่วมค่ายเยาวชนพัฒนาความเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยี ในประเทศ เพื่อเรียนรู้การใช้งาน ประโยชน์และโทษจากเทคโนโลยี เช่น เรียนรู้การใช้โปรแกรมและแอปพลิเคชันสำคัญ การเป็น Influencer การทำช่องมีเดียของตัวเอง ความรู้การลงทุนในโลกอนาคต รู้จักเหรียญคริปโต และ Token เป็นต้น สำหรับผู้ปกครองสามารถเลือกเข้าร่วมกับบุตรหลานหรือเข้าร่วมทางช่องทางออนไลน์

กิจกรรม 1 รุ่นแรก เดินทางระหว่างประมาณวันที่ 17 เมษายน 2567 ถึง 15 พฤษภาคม 2567 ณ ประเทศอังกฤษ (กิจกรรมที่ 2 รอประกาศต่อไป โดยมีค่าใช้จ่าย)

วันรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ 3 - 31 ม.ค. 2567

วิธีสมัคร กรอกใบสมัครออนไลน์ที่ bit.ly/3tvQXyy หรือ สแกน QR Code ด้านล่าง หรือ ขอรับใบสมัคร และสมัครได้ที่โครงการเยาวชนอีซีอี. ตามที่อยู่ข้างล่างนี้ มีค่าสมัคร 200 บาท

จำนวนที่รับสมัคร เยาวชน 15 คน

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. ผู้ปกครอง 1 คนพร้อมเดินทางไปกับเยาวชน มีความรู้ภาษาอังกฤษบ้าง หรือ เข้าร่วมอบรมวิชาภาษาอังกฤษ พื้นฐานกับโครงการฯ จำนวน 10 ชั่วโมง
2. เยาวชนระดับชั้นประถม หรือ/และ สามารถจัดการกิจวัตรส่วนตัวได้
3. สุขภาพแข็งแรงพร้อมเดินทางระหว่างประเทศ ไม่มีข้อขัดข้องในการเดินทางใช้ชีวิตในต่างประเทศ
4. มีความเข้าใจวัตถุประสงค์ของโครงการเป็นอย่างดี

ค่าใช้จ่าย ผู้ปกครองคนละ 145,700 บาท เยาวชนคนละ 119,700 บาท

ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายตัวเครื่องบิน ค่าธรรมเนียมการเรียน ค่าที่พักและอาหาร 3 มื้อต่อวัน **แต่ไม่รวมค่าใช้จ่ายเฉพาะตัว** คือ ค่าภาษีสนามบินต่างประเทศ ประมาณ 5,300 บาท ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศอังกฤษประมาณ 5,200 บาท ค่าเบี้ยประกันภัยการเดินทางทางอากาศ (เรียกเก็บโดยสายการบิน) ประมาณ 1,700 บาท และค่าธรรมเนียมน้ำมัน 23,400 บาท ค่าแปลเอกสารสำหรับขอวีซ่า 900 บาท ค่าบริการทำวีซ่าและค่าส่งเอกสาร 1,200 บาท (อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามหน่วยงานที่เรียกเก็บ) ค่าภาษีสนามบินขาออกกรุงเทพฯ 700 บาท ค่าธรรมเนียมโครงการฯ 7,000 บาท ค่าเบี้ยประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ วงเงิน 2 ล้านบาท 1,200 บาท (รวม 46,600 บาท)

การคัดเลือก ใช้การสัมภาษณ์ผู้ปกครองทางโทรศัพท์

การรายงานตัว ภายใน 3 วันหลังทราบผลการสัมภาษณ์ ส่งเอกสารรายงานตัว พร้อมชำระเงินมัดจำยืนยันการเดินทาง จำนวน 50,000 บาท ต่อคน

การชำระเงิน แบ่งเป็น 2 งวด

งวดที่ 1 มัดจำ

งวดที่ 2 ส่วนที่เหลือภายใน 28 ก.พ. 2567

หลักฐานประกอบการสมัคร

1. สำเนาบัตรประชาชน ทะเบียนบ้านของผู้ปกครองและเยาวชน (หรือสูติบัตรสำหรับเยาวชนที่ยังไม่มีบัตรประชาชน)
2. รูปถ่ายผู้ปกครองและเยาวชน รูปเดี่ยว 2 นิ้ว และรูปคู่ ขนาดโพสการ์ด (4x5 นิ้ว) จำนวนอย่างละ 2 รูป (ส่งพร้อมรายงานตัวได้)
3. หลักฐานการศึกษาชั้นสูงสุดของผู้ปกครองและเยาวชน (ส่งพร้อมรายงานตัวได้)



สแกน QR Code เพื่อกรอกใบสมัครแบบออนไลน์



สแกน QR Code เพื่อดาวน์โหลดใบสมัครแบบกระดาษ

ติดต่อสอบถามและสมัครโดยตรงได้ที่สำนักงานโครงการเยาวชนอีซีอี. แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม เลขที่ 43 ซอยวิภาวดีรังสิต 16/25 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทร. 02-690-0375 ถึง 7 (ระหว่าง 24-30 ม.ค. 2567 เป็นวันหยุดประจำปีของโครงการฯ ติดต่อได้ที่ Line Official : @OXU4069L หรือ สแกน QR Code นี้)

